

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế năm 2013 khóa 20 Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan

Chương trình Việt Nam – Hà Lan đào tạo Cao học Kinh tế Phát triển được ký kết chính thức giữa Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Hà Lan, và Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (gọi tắt là Chương trình VNP cấp bằng thạc sĩ MDE), được thực hiện từ năm 1994 cho đến nay.

Các học viên chương trình VNP sẽ được trang bị các kỹ năng phân tích kinh tế-tài chính-chính sách, tổ chức tài chính và ngân hàng, thị trường tài chính, kinh tế ứng dụng, phân tích rủi ro và thẩm định dự án đầu tư, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động.

Chương trình VNP được giảng dạy bằng tiếng Anh với sự tham gia của các giảng viên nước ngoài và trong nước (100% tốt nghiệp từ các trường Đại học nước ngoài).

Những học viên tốt nghiệp chương trình VNP sẽ có năng lực phân tích ở trình độ cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và có khả năng làm việc tốt tại các tổ chức tài chính, các ngân hàng, và các doanh nghiệp có nhu cầu phân tích nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế có nhu cầu phân tích kinh tế-tài chính-xã hội. Ngoài ra, các học viên tốt nghiệp có khả năng tham gia giảng dạy tại các trường đại học và học tiếp trình độ tiến sĩ ở các chương trình trong và ngoài nước.

Bằng cấp và thời gian đào tạo: bằng tốt nghiệp theo chuẩn quốc tế do Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và Viện quốc tế ISS thuộc Đại học Erasmus Hà Lan cùng ký. Thời gian đào tạo từ 2 đến 2,5 năm theo hình thức ngoài giờ hành chính.

Điều kiện dự thi và ngày thi: có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngoài khối ngành kinh tế kèm chứng chỉ bổ sung kiến thức. Thí sinh dự thi ba môn bằng tiếng Anh (Toán, Kinh tế học, Anh Văn) vào ngày **21 và 22/9/2013**.

Khóa ôn tập đầu tiên sẽ khai giảng ngày 15/4/2013, thí sinh đăng ký kể từ ngày ra thông báo.

Đăng ký ôn tập và nộp hồ sơ dự thi: từ ngày thông báo đến **31/8/2013** tại
Chương trình cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP)

Số 1A Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM - Điện thoại: 38 452 712 – Fax: 38 453 897

Các thông tin kèm theo: cơ sở pháp lý, chỉ tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và tài hồ sơ dự thi sẽ đăng kèm theo thông báo tuyển sinh tại www.ueh.edu.vn và www.vnp.edu.vn.

Nơi nhận:

- VNP, ISS
- Lưu: VT, ĐTSĐH



HIỆU TRƯỞNG 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong